

มหา'ลัยหนูนยึดเวลาจริงก 'อุปลา'งดสดน้ำ-ประแป้ง

อุปลาจัดสงกรานต์นวินนอร์มอล งด 'สดน้ำ-ประแป้ง' ม.หอการค้าไทยหนูน ขยายเวลานั่งจริงกในร้าน (อ่านต่อหน้า 12)

ยึดเวลาจริงก

'เaign'ตรวจศูนย์ทบทวนสิทธิ'ม33'

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยม การให้บริการศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน ณ สำนักงานประกัน สังคม จ.ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี และศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิโครงการ ม33 เรารักกัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เคลื่อนที่ ณ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายสุชาติกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท โดยลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์-วันที่ 7 มีนาคม มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,208,286 คน มีการตรวจสอบข้อมูลประมวลผลและคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

เปิดทบทวนสิทธิถึง28มี.ค.

"วันเดียวกันนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศผู้มีสิทธิได้รับเงินทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ ต้องรีบ ทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม ซึ่งมี 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนกับ ผู้ที่ได้รับข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) จากธนาคาร กรุงไทยว่าชื่อนามสกุลผิด ให้ทบทวนสิทธิผ่านทาง เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และผู้ลงทะเบียนแล้วแต่ ระบบแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 จะต้องไปทบทวน สิทธิที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนำบัตร ประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดมาด้วย

นายสุชาติกล่าวว่า ส่วนที่ศูนย์ประสานงาน ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ณ สำนักงานประกัน สังคมจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสิทธิจำนวน 391,401 คน ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แล้วจำนวน 316,549 คน ยังไม่ได้ลงทะเบียน 74,852 คน ซึ่ง ในวันเดียวกันมีผู้ประกันตนมายื่นขอทบทวนสิทธิ แล้ว 125 ราย ส่วนที่บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 610 คน ยังไม่ ได้ลงทะเบียน 123 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มี สมาร์ตโฟน

ไรสมาร์ตโฟนโอนงวดแรก19มี.ค.

น.ส.กุลยา ตันตติมิท ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคมว่า กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น พิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม ว่า ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะ การคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงิน สิทธิครั้งแรกจำนวน 6,000 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าว ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด (Smart Card)

น.ส.กุลยา กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ ติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน มีร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้า ร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

4พันบาทเรารักกัน

โอนเงินเข้า'เป่าตั้ง'

วันยืนยันสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564

รับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน 4,000 บาท

วันโอนเงินเข้าแอพพ์'เป่าตั้ง'

ครั้งที่ 1	วันที่ 22 มีนาคม 2564	จำนวน 1,000 บาท
ครั้งที่ 2	วันที่ 29 มีนาคม 2564	จำนวน 1,000 บาท
ครั้งที่ 3	วันที่ 5 เมษายน 2564	จำนวน 1,000 บาท
ครั้งที่ 4	วันที่ 12 เมษายน 2564	จำนวน 1,000 บาท

เริ่มใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(16.03.2021)

น.ส.กุลยาภรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 15 มีนาคม ว่า มีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบาท

น.ส.กุลยาภรณ์กล่าวว่า กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป้าตั้ง ในโครงการเรา เกี่ยวด้วยกันและคนละครั้ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา จำนวน 66,804 ล้านบาท และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 5 แสนคน มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม เป็นต้นมา จำนวน 2,049 ล้านบาท

แฟรนไชส์ยื่น2เรื่องด่วนถึงศบค.

นายบุญประเสริฐ พุพันธ์ นายกสมาคม แฟรนไชส์และไอเซนส์ เปิดเผยว่า สมคมกำลังรวบรวมปัญหาและข้อเสนอกจากสมาชิกเจ้าของธุรกิจต่างๆ เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรัฐบาล เพื่อให้เร่งดำเนินการและช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยภาคธุรกิจที่อยากเห็นให้เร็วที่สุด คือ การเร่งวัคซีนให้เข้าถึงภาคธุรกิจและประชาชน โดยรัฐควรเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจมีทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนและนำมฉัดให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยภาคเอกชนเองก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งการเข้าถึงวัคซีนและได้รับการฉีดวัคซีนได้เร็ว โดยเฉพาะสามารถฉีดวัคซีน

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 12

ยึดเวลาจริง

ได้กว้างขวางของคนในประเทศไทย 70-80% โดยเร็ว จะเป็นการสร้างความมั่นใจทั้งคนในประเทศและต่างชาติ เมื่อสามารถเปิดประเทศได้ ก็จะทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จะส่งผลตรงต่อการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

“เดิมนั้นเราเห็นสัญญาณว่าการค้าและกำลังซื้อจะกลับมาแล้วปลายปี 2563 แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิดรอบ 2 ในไทย ก็ทำให้สถานการณ์ฟื้นตัวหมดลง และล่าสุดยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีกหลายพื้นที่ ส่งผลบั่นทอนต่อการใช้

ชีวิตปกติ และการค้าปกติอีกครั้ง กลายเป็นถ่วงถ่วง การลงทุนใหม่ การใช้จ่ายจึงไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเป็น ดังนั้น หากรัฐสามารถทำให้วัคซีนได้กระจายได้ทั่วถึง จะช่วยคืนความเชื่อมั่นได้มาก ที่เรากังวลคือหากล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเขาเปิดประเทศกันได้แล้ว ที่อื่นจากการเดินทางท่องเที่ยว ก็จะเลือกไปที่ประเทศอื่นก่อนเข้าไทย เราก็จะเสียโอกาส ที่เดิมคาดหวังจะฟื้นตัวเร็วในปี 2565 อาจช้าลงไปอีก” นายบุญประเสริฐกล่าว

เปิดกว้างเข้าถึงมาตรการรัฐ

นายบุญประเสริฐกล่าวต่อว่า อีกประเด็นที่จะเสนอรัฐบาล คือ การกระตุ้นให้ธุรกิจเอสเอ็มอีได้ฟื้นตัว โดยเฉพาะเรื่องความช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยาของภาครัฐ อย่างไรก็ตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพมีการแจกเงินใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะที่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ แต่จำกัดให้ใช้สิทธิได้กับการค้าของบุคคลธรรมดา ร้านทั่วไปเท่านั้น ยกเว้นธุรกิจนิติบุคคลไม่อาจร่วมได้ ซึ่งสร้างผล 2 ด้าน นั่นคือ โควิด-19 ระบาด ธุรกิจทุกระดับเจอปัญหาหมด ไม่แค่เล็ก หรือบุคคลธรรมดา แต่เอสเอ็มอีที่มีจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก็เจอผลกระทบเหมือนกัน เมื่อต้องปิดธุรกิจตามมาตรการรัฐ หรือแม้คลายล็อก แต่กำลังซื้อไม่เหมือนเดิม รายได้ยังไม่ฟื้น แคมเปญได้สิทธิมาตรการรัฐเหมือนร้านบุคคลทั่วไป แต่ธุรกิจนิติบุคคลต้องพยุ่งการจ้างงาน เหมือนเจอ 2 ด้าน เหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้า และยังเจอปัญหาเข้าไม่ถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของรัฐบาล เพราะดูที่รายได้แต่ช่วงที่ผ่านมารายได้ต่ำ แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและอื่นๆ ต่อเนื่อง ที่ไม่อาจเลิกธุรกิจได้ ซึ่งอุตสาหกรรมแฟรนไชส์สร้างเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 3 แสนล้านบาท และกว่า 90% เป็นธุรกิจเอสเอ็มอี

“ธุรกิจเราจึงอยากให้รัฐเปิดช่องให้ประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าหรือบริการได้ทั้งร้านบุคคลทั่วไป และเอสเอ็มอีที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยรัฐจำกัดขนาดที่เป็นเอสเอ็มอี เหมือนอย่างสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นรัฐบาลเขาช่วยเอสเอ็มอีให้อยู่รอด เพราะเป็นการพยุ่งไม่ให้เกิดการเลิกจ้างแรงงาน ไม่ใช่ช่วยเหลือแค่รากหญ้าแต่เอสเอ็มอีต้องช่วยเหลือตนเอง เพราะหากเอสเอ็มอีปิดกิจการ ก็เลิกจ้างอยู่ดี ส่วนการขยายเวลาเกินหรือดัดกันดี แต่หากคนไม่มีกำลังซื้อจะเปิดดิ๊กขึ้นหรือได้รุ่งก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่างตอนนี้บรรณธรรมา ตามแหล่งท่องเที่ยวไม่มีคนเลย ต้องรอมมาตรการรัฐกระตุ้นส่วนสงกรานต์ต้นนั้นเชื่อว่าดีกว่าปีก่อน ถ้ารัฐยึดหนุงการจัดกิจกรรม และสร้างบรรยากาศให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเร็วๆ นี้สมคมจะยื่นข้อเสนอดังกล่าวถึง ศบค.และรัฐบาล อยากให้เร่งก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดขึ้นเงินสะพัดช่วยธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากโดยแท้จริง” นายบุญประเสริฐกล่าว

หนูน้อยโควิดเล่นสงกรานต์ได้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพิ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนได้มากขึ้น ในเชิงเศรษฐกิจจะสร้างแรงกระตุ้นช่วงไตรมาส 2/2564 สงกรานต์ดีถ้าเกิดท่องเที่ยวคนมีโอกาสเที่ยวหรือร่วมงานรื่นเริงในจุดที่เหมาะสม จะช่วยทำให้กิจกรรมช่วงสงกรานต์ มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ไม่มีโครงการเราชนะใช้จ่ายไปแล้ว 1 แสนล้านบาท ถ้าสมมุติมีโครงการจัดกิจกรรมฉลองสงกรานต์ เช่น จัดงานสงกรานต์แบบวันระยะห่างทางสังคมได้ จะมีประโยชน์ต่อการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปต่างจังหวัด เดินทางโดยเครื่องบินในระยะไกลและเที่ยวหลายวันจะยิ่งดี น่าจะดำเนินการได้ในลักษณะมาตรการระยะสั้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส่วนระยะปานกลาง คือ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ อาทิ แอเรียควอร์นทีน วิลล่าควอร์นทีน เป็นเรื่องควรทำอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนอยากเห็นคือการเปิดประเทศได้เร็ว เชื่อว่าไตรมาส 4/2564 น่าจะเห็น อีกเรื่องก็เอกชนเสนอและเห็นด้วย คือ ภาคเอกชนมีส่วนช่วยในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและบริการ ก่อน เช่น พนักงานสายการบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) พนักงานโรงแรม เป็นต้น จะทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและกล้าเดินทางมาไทย และในอนาคต ถ้าวัคซีนมีเหลือจำนวนมาก มาจำหน่ายวัคซีนที่หน้าสนามบินเลย กรณีที่ต่างชาติยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดก็เดินทางเข้าไทยได้เลย และเห็นด้วยผ่อนคลายขยายเวลานั่งร้านอาหารและดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งผลให้ธุรกิจเริ่มคลาย พยุ่งการเลิกจ้างงาน และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ แต่ต้องผ่อนคลายภายใต้กฎเกณฑ์ของสาธารณสุข

สิ้นเกณฑ์'เที่ยวด้วยกัน'ในมี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าหารือกับคณะทำงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หลังเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่ ครม.ตีกลับและให้จัดทำเงื่อนไขและข้อปฏิบัติใหม่อีกครั้ง โดยเน้นเพิ่มเงื่อนไขเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ ไม่ให้เกิดการโกงซ้ำรอยเหมือนช่วงที่ผ่านมา แนวทางเบื้องต้นป้องกันการทุจริตที่ศึกษาไว้ คือ การป้องกันไม่ให้ผู้ได้สิทธิ ใช้สิทธิเพื่อใช้ประโยชน์จากการได้

บัตรกำนัลดิจิทัล (อีเวาเซอร์) มูลค่า 600 บาท ในวันจันทร์-พฤหัสบดี และมูลค่า 900 บาท ในวันศุกร์-อาทิตย์ ซึ่งที่ผ่านมา มีลูกค้าร่วมกับโรงแรมในการจองห้องพักราคาถูก เพื่อรับสิทธิ์อีเวาเซอร์เป็นส่วนต่าง เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวจึงเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการโรงแรมแจ้งจำนวนห้องพักจริงเข้ามาก่อน เพื่อตรวจสอบการรับจองห้องพักของลูกค้าได้ ว่าสอดคล้องกับจำนวนที่มีหรือไม่ อาทิ หากมีห้องพัก 20 ห้อง แต่มียอดจองเข้ามา 100 ห้อง ก็เท่ากับว่าเกินขีดความสามารถที่รับได้ ส่วนนี้จะต้องตรวจสอบความผิดปกติได้มาก

นอกจากนี้ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการจองเข้าพักจริงได้ รวมถึงนำยอดจองของโรงแรมมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนอัตราการเข้าพัก (โออาร์) ประจำจังหวัดนั้นๆ ด้วย ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อาทิ โออาร์ของจังหวัดมี 20% แต่ยอดจองเข้ามาเต็ม 100% ก็ไม่ได้ เพราะถือว่ามากกว่ายอดโออาร์รวม และการไม่ปล่อยให้โรงแรมขึ้นราคาแบบไม่สมเหตุสมผล อาทิ หากโรงแรมมีราคาในระดับหนึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมา แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วปรับราคาขึ้นมาสูง เพื่อรับส่วนต่างที่รัฐบาลสนับสนุนให้ 40% ตรงนี้ก็ถือว่ามีความผิด ซึ่งหากตรวจพบจะนำออกจากโครงการทันที ทั้งนี้ ททท.เร่งให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมเพื่อทันใช้เดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้นโยบายไว้

สำหรับการใช้โมเดลแซนด์บ็อกซ์ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว ขณะนี้เงื่อนไขหลักคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรทั้งหมด และต้องได้รับความยินยอมจากคนในพื้นที่ด้วย โดยพื้นที่เป้าหมายปัจจุบัน 6 จังหวัดแรก ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโมเดลแซนด์บ็อกซ์ ได้แก่ กูเก็ด กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และชลบุรี ซึ่งจังหวัดแรกๆ ที่มีความเป็นไปได้คือ กูเก็ด แต่ทุกฝ่ายจะต้องทุ่มสรรพกำลัง ปรับเพิ่มแนวปฏิบัติ (SOP) ในการบริหารจัดการและการกำกับติดตาม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนในพื้นที่ โดยขณะนี้ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เร่งรัดนำเสนอรายละเอียดให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ และเพื่อตั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้ามาสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในภาพรวมให้ดีขึ้น ก่อนเปิดประเทศจริงตามไทม์ไลน์ที่รัฐประกาศไว้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อุบลฯงดสาดน้ำ-ประแป้ง

นายสุฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติอนุมัติเห็นชอบ

ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งระดับพื้นที่จังหวัด จัดงานสงกรานต์ได้ ให้เล่นสงกรานต์แบบนิว นอร์มอล ป้องกันเชื้อโควิด-19 หวนกลับมาระบาดอีก ไม่อนุญาตให้จัดถนนสายน้ำ, งดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง กินอยู่ที่บ้าน ให้ยึดชมธรรมนิยามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การสงฆ์พระ โดยต้องคำนึงถึงมาตรการคุมเข้มโควิด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างล้างมือ และคัดกรองอุณหภูมิ

“สิ่งที่ห้ามเด็ดขาดคืองดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง แม้แต่ในบ้าน ไม่ว่าจะที่บ้านที่มีแค่เด็กๆ พ่อแม่ก็ควรงดเพราะสารคัดหลั่งจะไปกับละอองฝอยของน้ำมีโอกาสแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังคนใกล้ชิดได้ ดังนั้น การที่มีการคลุกคลีกันหรือมีการสนุกสนานถึงระดับหนึ่งก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ใหม่” นายสุฤษดิ์กล่าว

สุรินทร์จัดสงกรานต์ข้างสาดน้ำ

นายพรชัย มุ่งเจริญพร นาย กอบจ.สุรินทร์ กล่าวว่า ข้างไทยนับว่ามีความสำคัญกับชาติไทย ซึ่งจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักในนามสุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง ในทุกปีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำกับดูแลในส่วนของคุณยศศึกษาบ้านตากกลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ก็จะร่วมกับชาวข้างจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติช้างไทยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ช้างและชาวข้างที่ล่วงลับไปแล้ว ขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะพยายามส่งเสริมสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ของข้าง ให้ข้างได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ชาวสุรินทร์

“สงกรานต์ปีนี้ จ.สุรินทร์ จะมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นโดยจะจัดกิจกรรมช้างเล่นน้ำกับคน หรือคนเล่นน้ำกับช้าง ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือสวนใหม่ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ แม้ว่าจะเป็นปีแรกที่จัดแต่ก็จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้มีแผนที่จะจัดงานประจำปีเกี่ยวกับช้างขึ้นอีกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะจัดงานช้างประจำปี ก็ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาร่วมและเที่ยวงานอย่างสบายใจ ปลอดภัยจากโรคโควิด เพราะมีการคุมเข้มอย่างเข้มงวดแต่รับรองพี่น้องชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยวทุกท่านจะมีความสุขและสนุกในวันสงกรานต์เมืองช้างปีนี้อย่างแน่นอน” นายพรชัยกล่าว

คลังฯกรม.ประกันนาปี

น.ส.กุลยา ตันตติเมท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณา

ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อดูแลให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยจากศัตรูพืช โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการทำประกันภัย พร้อมกับสนับสนุนให้เกษตรกรทำประกันภัยส่วนเพิ่ม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงในการผลิตได้ด้วย

นายอานนท์ วัจวสุ นาย กสม.ภาคประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เห็นชอบโครงการประกันภัยนาข้าวฤดูกาลใหม่เรียบริ้อย โดยมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ 45 ล้านไร่ ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 30 ล้านไร่ และพื้นที่เกษตรกรทั่วไป 15 ล้านไร่

“หลักการและเงื่อนไขการรับประกันภัยยังคงคล้ายกับปีที่แล้ว โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อุดหนุนเบี้ยประกันภัยให้ ซึ่งใช้งบประมาณ 2.8-2.9 พันล้านบาท แต่เบี้ยประกันภัยต่อไร่จะถูกลงกว่าเดิมเล็กน้อย ส่วนความคุ้มครองยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากเมื่อปี 2563 บริษัทประกันภัยมีอัตราดอกเบี้ยค่าสินไหมไม่มาก คิดเป็นอัตรา 20% ของเบี้ยประกันภัย ซึ่งถือว่าดีกว่าปี 2562 ที่ขาดทุนอย่างมากเพราะช่วงนี้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งทำให้มียอดเคลมสูงเกิน 200%” นายอานนท์กล่าว

ลดเบี้ยประกันฤดูลง1-3บาท

นายอานนท์กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน กรณีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. คิดเบี้ยประกันภัย 96 บาทต่อไร่ เท่ากันทุกพื้นที่ ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่คิด 97 บาท ส่วนกรณีเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำคิดค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 55 บาทต่อไร่ ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่คิดเบี้ย 58 บาท โดยคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม, ฝนตกหนัก ภัยแล้ง, ฝนแล้ง, ฝนทิ้งช่วง, ลมพายุ, พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว, น้ำค้างแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม้ และข้างป่า วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ และในกรณีเกิดภัยศัตรูพืชโรครณะบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่

นายอานนท์กล่าวว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรทำประกันภัยส่วนเพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นและสอดคล้องกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนในแต่ละพื้นที่ โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงกรณีพื้นที่เสี่ยงต่ำจนถึงพื้นที่ความเสี่ยงสูง โดยการทำประกันภัยส่วน

เพิ่ม เกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มอีกในวงเงิน 240 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 1,500 บาทต่อไร่ และกรณีเกิดภัยศัตรูพืช โรคระบาด ได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม 120 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 750 บาทต่อไร่

คิกออฟ120กม./ชม.11เม.ย.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้านโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์เป็น 120 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง (ชม.) ว่า จากการประชุม ในครั้งนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป 100% เบื้องยืนยันว่าจะเริ่มคิกออฟในเส้นทางแรก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ช่วงบริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน-ทางต่างระดับอ่างทอง กม. ที่ 4+100-50+000 ระยะทางประมาณ 50 กม. ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งตรงกับวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ส่วนระยะต่อไป จะเปิดถนนให้ใช้ความเร็วเพิ่มรวมระยะทาง 240 กม. โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะเปิดให้ใช้ความเร็วบนถนนได้อีก 90 กม. เช่น ถนนราชพฤกษ์ และถนนราชพฤกษ์ เป็นต้น และกรมทางหลวง (ทล.) จะเปิดให้ใช้ความเร็วบนถนนได้ 150 กม. คาดว่า จะเปิดให้ใช้ความเร็วได้หลังคิกออฟ ระยะแรกประมาณ 2-3 เดือน

"ในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอเส้นทางที่มีศักยภาพที่จะให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงได้เน้นย้ำไปว่าไม่จำเป็นต้องรอ

ให้พร้อม และเปิดให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ที่เดียวพร้อมกันยาวๆ สามารถแบ่งเป็นช่วงประมาณ 2-3 กม. ได้ มองว่าน่าจะทำได้ แต่ต้องติดป้ายแจ้งเตือนความเร็วให้ประชาชนให้ชัดเจนว่าจุดนี้ใช้ความเร็วได้เท่าใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น" นายศักดิ์สยามกล่าว

ดึงบกปถ.ติดป้าย-สร้างสะพานข้าม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ทล.และ ทช.ต้องเร่งติดตั้งป้ายบอกความเร็ว ปิดจุดกั๊กบรต รวมถึงการสร้างสะพานลอยข้ามถนนให้คน รถจักรยานยนต์ และจักรยาน ข้ามผ่านถนนได้ เบื้องต้นให้ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขณะนี้กองทุนดังกล่าวมีเงินคงเหลือประมาณ 5 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาขอสนับสนุนเงินจากกองทุนความปลอดภัยทางถนนของต่างประเทศได้หรือไม่ ทั้งในรูปแบบของการขอเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า และการกู้ยืมเงิน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. แล้ว จะให้สถาบันการศึกษาเข้ามาประเมินผลโครงการด้วยว่า การดำเนินงานดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยหรือไม่ นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายด้วยว่าในการประกาศให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ในเส้นทางใดเพิ่มเติมอีก จะต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ และเส้นทางใดบ้าง